

Số: ~~5747~~/SYT-ATTP

Đồng Nai, ngày 13 tháng 12 năm 2018

V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa Đông Xuân, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân năm 2019.

Kính gửi:

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
- Phòng Y tế các huyện, Tx. Long Khánh, Tp. Biên Hòa;
- Trung tâm Y tế các huyện, Tx. Long Khánh, Tp. Biên Hòa.

Mùa Đông - Xuân là thời điểm gia tăng các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm để cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán và Mùa lễ hội Xuân. Các loại thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn như thực phẩm tươi sống, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nước đá, các loại thực phẩm bao gói sẵn, các loại thực phẩm chế biến ăn ngay,... bên cạnh đó với sự diễn biến phức tạp của thời tiết, ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch, ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm chưa cao trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm là nguy cơ cao dẫn đến ô nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa Đông - Xuân, Tết nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2019, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó nêu cụ thể về chỉ tiêu, nội dung và các biện pháp thực hiện nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho tất cả các nhóm đối tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Tập trung tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo an toàn trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm. Chú trọng các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu, lạm dụng rượu bia trong dịp Tết Nguyên đán và Mùa Lễ hội Xuân năm 2019.

Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư, hóa chất phục vụ công tác khám, cấp cứu, điều trị và điều tra, xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả triển khai về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để tổng hợp báo cáo Cục An toàn thực phẩm. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD Sở Y tế;
- Lưu: VT, ATTP.

